

# Tổng Công ty May 10: Thi đua lập thành tích sản xuất kinh doanh

22:49 20/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Hòa chung không khí thi đua tháng công nhân năm 2024, chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm. Tổng Công ty May 10 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích trong những ngày tháng 5 nhớ về Bác.**



*Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm May 10*

## **Tháng 5 - nhớ về Bác!**

Trong suốt 65 năm qua, kể từ ngày 8/1/1959, May 10 vinh dự được đón Bác Hồ về thăm - một kỷ niệm in đậm trong trái tim những người con của May 10 qua nhiều thế hệ. Niềm tự hào đó đã tạo

động lực cho cán bộ, công nhân viên May 10 luôn ra sức hăng say lao động, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sáng tạo của đơn vị mình.

Trong thư Bác viết: Cảm ơn các cô các chú đã biểu Bác bộ quần áo. Bác nhận rồi, nay Bác gửi bộ quần áo ấy làm giải thưởng cho một đợt thi đua. Khi nào đợt thi đua kết thúc do các cô, các chú bình nghị, ai khá nhất thì được giải thưởng ấy. Chúc các cô, các chú vui vẻ, mạnh khỏe, đoàn kết, tiến bộ....



Hình ảnh Bác Hồ về thăm May 10 được tái hiện tại Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm May 10



Sau ngày Bác Hồ về thăm, phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xưởng may, với khẩu hiệu “Ngày không giờ, tuần không thứ”, “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, anh chị em công nhân quyết tâm khắc phục khó khăn, lập thêm thành tích để đáp lại tình cảm của Bác. Nhiều người đạt năng xuất cao được tặng cờ đỏ treo ở cọc chỉ đầu máy và phong trào đó đã thành ý thức tự giác, tạo sức mạnh tập thể ở May 10.

### **May 10 thành công hơn**

Với tâm nguyện của nhiều thế hệ May 10 là xây dựng một "tập thể hạnh phúc, sản xuất hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc", lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng, nhờ đó mà đến nay, May 10 đã có thế hệ thứ tư đang làm việc tại đơn vị, và đang chuẩn bị tiếp nhận các thế hệ thứ năm, nhiều gia đình có 5 đến 6 người cùng đang làm việc tại các phân xưởng, xí nghiệp của May 10.

Không chỉ đoàn kết, nhất trí cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, mà còn đoàn kết trong đời sống văn hóa, tinh thần. “Làng May 10” là một cụm từ đẹp mà cộng đồng đặt cho khu tập thể May 10, với ý nghĩa đoàn kết, nơi mà khi vui buồn mọi người đều có nhau, xem nhau như một gia đình.



*Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10*

Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, Ông Thân Đức Việt, chia sẻ: “Từ lời dạy của Bác Hồ, May 10 đã luôn chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Một hệ thống đào tạo, bồi dưỡng khép kín từ trường mầm non, trường phổ thông, trường Cao đẳng nghề và trung tâm y tế đã hình thành, đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ công nhân May 10. May 10 có ngày hôm nay là nhờ di sản của lịch sử, hơn 12.000 công nhân thuộc 18 nhà máy, xí nghiệp tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước luôn biết ơn các thế hệ đi trước, đã lưu giữ những truyền thống quý báu để thế hệ hiện nay kế tục”.

Kể từ ngày Bác về thăm, những lời dạy bảo ân cần của Bác Hồ đã thực sự trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của May 10, đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần cho các phong trào thi đua cũng như trong định hướng phát triển của May 10. Hiện May 10 đang đứng Top 3 các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam. Tổng doanh thu năm 2023 của May 10 đạt 4.248 tỷ đồng, trong bối cảnh khó khăn do biến động tình hình của thị trường, đơn hàng khó, nhưng cũng tăng nhẹ so với kế hoạch năm. Trong năm 2024, May 10 đề ra kế hoạch, phấn đấu đưa thu nhập người lao động bình quân đạt 9.500.000 đồng/người/tháng tăng 2,7% so với năm 2023.

Tư tưởng và tấm gương của Bác luôn soi sáng trên từng chặng đường phát triển của May 10. Gần 80 năm xây dựng, phát triển và 65 năm làm theo lời Bác, các thế hệ cán bộ, công nhân May 10 đã có những đóng góp xứng đáng vào 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. May 10 được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý với hơn 40 huân chương các loại; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Huân chương Hồ Chí Minh” Huân chương Độc lập Hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.



*Cán bộ công nhân và nghệ sĩ không chuyên của Công ty May 10 tại Hội diễn văn nghệ*

Với tinh thần và bản lĩnh của những người thợ dệt may, năm 2024, Ban lãnh đạo May 10 đã tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế, chăm lo việc làm cho người lao động trong chiến lược đa dạng hóa thị trường, mặt hàng, khách hàng. Làm tốt công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ, đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên của Tổng Công ty May 10.

**Thu Hoài**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tong-cong-ty-may-10-thi-dua-lap-thanh-tich-san-xuat-kinh-doanh>